



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต“สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมต้านทุจริต
(KKK.Together Against Corruption)”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายอิสระ ยาวะโนภาส ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ทั้งจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษาต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)
สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว



ประกาศเจตนารมณ์

การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีไช่ยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายอิสระ ยาวะโนภาส สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะมุ่งมั่นให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วย
การจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์มีไช่ยา ดังนี้

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์มีไช่ยาปฏิบัติ
ตามเกณฑ์จริยธรรมฯ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

๒. จัดระบบบริหารจัดการด้านยา และเวชภัณฑ์ที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ของ
กระทรวงสาธารณสุข

๓. จัดให้มีระบบการรับสิ่งสนับสนุนและการกำกับดูแล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอคำเขื่อนแก้วปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และจัดระบบให้บริษัทยา หรือเวชภัณฑ์มีไช่ยา และผู้แทนยา หรือ
พนักงานขายยาและเวชภัณฑ์มีไช่ยา ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ

๔. จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแล เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
อำเภอคำเขื่อนแก้วสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ได้อย่างเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)

สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว



ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็น การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอิสระ ยาวะโนภาส)
สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว